

## คำแถลงข่าว

การจัดงานประเพณีไหว้พระจันทร์ ประจำปี ๒๕๕๘

วันที่ ๒๕ - ๒๗ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งยาว  
อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

\*\*\*\*\*

ยินดีต้อนรับท่านสมศักดิ์ ประสิษฐโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ท่านระลึก หลีกภัย ท่านสถาพร ประทุมทอง นายอำเภอปะเหลียน ประชาสัมพันธ์ จังหวัดตรัง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตรัง สื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่ได้ให้เกียรติมาร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีไหว้พระจันทร์ ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันนี้ก่อนอื่นผมต้องขอกล่าวถึงความเป็นมาของการจัดงาน ดังนี้

เทศกาลไหว้พระจันทร์ เป็นประเพณีที่สำคัญประเพณีหนึ่งของชาวจีนที่มีมาแต่โบราณนับร้อยๆ ปี วันไหว้พระจันทร์จะตรงกับวันเพ็ญเดือนแปด วันที่ ๑๕ ตามปฏิทินของจีน ซึ่งเป็นวันสารทกลางฤดูใบไม้ร่วงและยังเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวง ที่เล่าสืบต่อกันว่าจักรพรรดิฉินสมัยโบราณ จะทำพิธีเช่นไหว้พระอาทิตย์ในฤดูใบไม้ผลิ และไหว้พระจันทร์ในฤดูใบไม้ร่วง การไหว้พระจันทร์เป็นการไหว้เพื่อรำลึกถึงองค์ไท่ฮิมเนี่ย เทพผู้ให้ความสงบสุขแก่สรรพสิ่งในโลก และถือว่าเป็นเทพที่มีสิริมงคลมากที่สุดองค์หนึ่ง ซึ่งจะเสด็จมาโปรดสัตว์โลกในคืนพระจันทร์เต็มดวงในวันเพ็ญเดือน ๘ ซึ่งเป็นการไหว้ครั้งที่ ๖ ของปี เรียกการไหว้ครั้งนี้ว่า ตงซิวโจย มีของไหว้ที่เป็นแบบเฉพาะ ได้แก่ ขนมไหว้พระจันทร์ ต้นอ้อย โคมไฟ อาหารเจ ขนมเปี๊ยะ ของใช้สำหรับผู้หญิง เช่น แป้ง ผัดหน้า สบู่ แชมพู ผ้าเช็ดหน้า เพราะเป็นการไหว้เจ้าแม่กวนอิม จึงไหว้ของผู้หญิงและใช้ของไหว้ที่สวยงาม แม้กระทั่งธูปเทียน ดอกไม้ และกระดาษเงินกระดาษทอง ก็จะตกแต่งให้สวยเป็นพิเศษกว่าการไหว้เจ้าในเทศกาลอื่น เพื่อเป็นการขอให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

นอกจากนี้ วันไหว้พระจันทร์ยังเกี่ยวกับประวัติศาสตร์จีน ตอนที่ จู๋จวนเจียง ผู้นำชาวจีนสมัยนั้นได้นำคณะชาวจีนขึ้นต่อต้านกษัตริย์มองโกลที่ยึดครองจีนอยู่ โดยให้แต่ละครอบครัวจัดทำอาวุธ และแอบซ่อนเอกสารนัดหมายไว้ในหรือใต้ขนมโก๋หรือขนมเปี๊ยะที่มีขนาดใหญ่ โดยกล้างทำเป็นธรรมเนียมแลกเปลี่ยนขนมระหว่างญาติเพื่อตบตาชาวมองโกล เพราะสมัยก่อนมีกฎหมายห้ามชาวจีนตีเหล็กทำอาวุธ และให้มีมิติใช้ ๓ ครอบครัวต่อหนึ่งเล่ม ซึ่งในเอกสารก็ได้นัดให้ทุกครอบครัวจัดงานไหว้พระจันทร์

/ ด้วยการ ...

ด้วยการประดับประดาตกแต่งโต๊ะไหว้ให้สวยงามพร้อมเพรียงกัน และถือเป็นวันดีเคยในการยึดอำนาจคืน สำหรับคนจีนแล้วเทศกาลไหว้พระจันทร์ ถือเป็นเทศกาลที่มีความสำคัญมากไม่แพ้เทศกาลอื่น ๆ และด้วยความที่คนส่วนใหญ่ที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งยาวและใกล้เคียงเป็นชาวจีนแต่จิว จึงมีประเพณีจีนต่าง ๆ ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ประเพณีไหว้พระจันทร์จึงเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสานความเชื่อดังกล่าวโดยชาวทุ่งยาวได้ถือปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนานกว่า ๑๐๐ ปีแล้ว เมื่อถึงวันเพ็ญเดือน ๘ ชาวทุ่งยาวจะพร้อมใจกันจัดโต๊ะไหว้พระจันทร์ไว้ที่หน้าบ้านของตนเอง เรียงรายตลอดสองข้างทางอย่างสวยงาม ถือเป็นชุมชนแห่งเดียวในประเทศไทยขณะนี้ ซึ่งเทศบาลตำบลทุ่งยาว ได้ตระหนักถึงความสำคัญของประเพณีการดำเนินชีวิตความเป็นอยู่ของชาวทุ่งยาว ที่ก่อให้เกิดความรักความสามัคคี เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ และสร้างความสมานฉันท์ จึงได้จัดงานประเพณีไหว้พระจันทร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นต้นมา รวมเป็นระยะเวลา ๑๖ ปี แล้ว โดยได้รับการตอบรับจากชาวทุ่งยาวที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี รวมทั้งนักท่องเที่ยวก็เดินทางมาเที่ยวชมงานมากขึ้นทุกปี

ในปีนี้งานไหว้พระจันทร์ จะตรงกับวันอาทิตย์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๘ เทศบาลตำบลทุ่งยาว ได้กำหนดจัดงานประเพณีไหว้พระจันทร์ ประจำปี ๒๕๕๘ ขึ้น ในระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ กันยายน ๒๕๕๘ ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ได้แก่ การแสดงบนเวที การเดินขบวนพาเหรด การสาธิตทำขนมตูปู้ตูปี้ การสาธิตทำขนมกุยช่าย การแข่งขันกินขนมกุยช่าย ซึ่งเป็นขนมขึ้นชื่อของตำบลทุ่งยาว การสาธิตชง - ชิมชาหวานทุ่งยาว จำหน่ายอาหารดี ๔ ภาค การจัดเลี้ยงโต๊ะจีน การเชิดมังกร ปล่อยักษ์ โฟยี่เป็ง การประกวดธิดาพระจันทร์ และที่สำคัญ คือ การประกวดโต๊ะไหว้พระจันทร์ ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในวันไหว้พระจันทร์ของชาวทุ่งยาว ซึ่งเทศบาลตำบลทุ่งยาว นำมาเป็นจุดเด่นของงาน โดยจัดให้มีการประกวดโต๊ะไหว้พระจันทร์กันในวันมาคำคืน จากทุก ๆ ปีที่ผ่านมาชาวบ้านจะให้ความสนใจร่วมเข้าประกวดกันเป็นจำนวนมาก แต่ละบ้านจะแข่งขันประดับประดาโต๊ะไหว้พระจันทร์ให้ออกมาสวยงามวิจิตรตระการตา นอกจากนี้ยังได้จัดนิทรรศการ เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมความเป็นมาของชุมชนชาวทุ่งยาว

เทศบาลตำบลทุ่งยาว จึงใคร่ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมงานประเพณีไหว้พระจันทร์ ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลทุ่งยาว เพื่อร่วมกันสืบสานประเพณีของชาวทุ่งยาวให้คงอยู่สืบไป และให้ประเพณีดังกล่าวนี้ปรากฏแก่สาธารณชน ด้วยความร่วมมือจากสื่อมวลชนทุกท่านที่มาร่วมกันในวันนี้ ขอขอบคุณครับ

---